



ที่ กค ๐๔๒๓.๗/ว ๒๔

กรมบัญชีกลาง  
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๓ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๗/ว ๓๔๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๗ เรื่อง สำหรับส่วนราชการระดับกรม จังหวัด ในฐานะเจ้าของงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ไม่รวมหน่วยงานภาครัฐลักษณะพิเศษ โดยให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของตนเองและส่งรายงานผลการประเมินฯ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรมและสำนักงานคลังจังหวัด และให้ส่วนราชการระดับกรม รายงานผลการประเมินฯ ของทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดส่งกระทรวงต้นสังกัด และสำเนาให้กรมบัญชีกลางทราบ ทุกไตรมาส นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้การรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอให้ส่วนราชการดำเนินการดังนี้

๑. การจัดทำแบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ที่มี ๑ หน่วยเบิกจ่าย ให้จัดทำและแจ้งผลการประเมินฯ ในแบบ ปผ.๒ (ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายไว้ในหมายเหตุ) ส่งกระทรวงต้นสังกัด และสำเนาให้กรมบัญชีกลางทราบ กรณีที่เป็นส่วนราชการระดับกรมที่มีสถานที่ตั้ง อยู่ในส่วนภูมิภาค ให้ส่งสำเนาเพิ่มให้สำนักงานคลังจังหวัดทราบด้วย ทั้งนี้ ไม่ต้องจัดทำแบบ ปผ.๑ และ ปผ.๓
๒. ระยะเวลาการส่งแบบรายงานการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๔ ให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายแจ้งผลการประเมินฯ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรม และสำเนาให้สำนักงานคลังจังหวัด อย่างช้าไม่เกิน ๔๕ วันนับจากวันสิ้นไตรมาส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติต่อไป  
อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง [www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th)

ขอแสดงความนับถือ

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ  
กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ  
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๗ - ๑๐  
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๑  
[www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th)

(นางอุไร ร่มโพธิ์หยก)  
ที่ปรึกษาค้นพัฒนาระบบบัญชี  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง



ศูนย์บริการข้อมูลการสนทนาทางโทรศัพท์ กรมบัญชีกลาง (CGD Call Center) โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐